

JTS - พุดติกรรม เริ่มเปลี่ยน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็เคยกล่าวกันไว้บ่อยๆ แล้วนะครับว่า ถ้าใครอ่านรูปแบบการเล่น หรือ พุดติกรรมการโยนขายเคาะซื้อได้ แล้วอ่านทิศทางหรือเดาทงได้ว่า เขาจะไปทางไหนมากกว่า ก็จะต้องดูว่าหุ้นตัวนั้น เป็นหุ้นที่เกี่ยวกับการเก็งกำไร... เขาเล่นยังไง แนวไหน แล้วจะยังต่อไป ถ้าใครอ่านออกได้นั้น คำว่า แพ้ จะไม่มี หรือหาเงินเข้ากระเป๋าง่ายๆ เผลอๆ ได้เป็นรายวันเสียด้วยซ้ำ...แต่ถ้าใครยังไม่เก่ง หรืออ่านไม่ได้ อย่างน้อยๆ เหนือเมฆว่า อ่านจากกราฟ ก็พอจะอ่านพุดติกรรมได้ไม่น้อยหน้ากันเท่าไรนัก แต่อาจจะต้องใช้วิชาความรู้และความชำนาญในการดูกราฟหน่อย บางครั้ง เราก็มองไม่เห็นอะไรเลย ทั้งๆ ที่กรายอยู่ต่อหน้าต่อตา แล้วเรากลับไม่พบอะไรเลยก็มี... อย่างที่มีผู้รู้บางท่าน บอกไว้ว่า การดูกราฟ หรือ จะดูกราฟให้เห็นรูปแบบพุดติกรรม แล้วอ่านแนวโน้มหรือความน่าจะเป็นได้นั้น อาจจะต้องมองเป็นศิลปะหน่อย เรียกว่า ต้องมีจินตนาการในการวิเคราะห์หน่อย อะไรตรงไหนอย่างไร พุดติกรรมของผู้เล่น จะอยู่ในกราฟแล้วทั้งหมดนั้นแหละ มีโครงสร้างนี้ มารูปแบบนี้ น่าจะไปทางไหน อ่านจากกราฟ อ่านได้อยู่จะครับ แม้ว่า จะจบสิ้นวันไปแล้ว ... แต่กลยุทธ์ในการเล่นหรือการเก็งกำไร อาจจะไม่มีเหมือนคนที่ต้องการจะเล่นจบในวัน เพราะอันนั้น จะต้องเผื่อดูอาการในช่วงโหมงการซื้อขายด้วย... แต่ถ้าหวังจะเล่นรอบ หรือ เน้นยาวขึ้นหน่อยนั้น ก็ต้องมองกันที่กราฟในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า... อย่างตลาด หรือ SET Index นั้น จริงๆ ช่วงที่ผ่านมา เราจะเห็นว่า การขึ้นมาก่อนหน้าก็ถือว่าแนวโน้มดีอยู่ไม่ใช่น้อยนะ แต่พอหลังจากที่ผ่านแนวต้านสำคัญไปได้ กลับมีการไหลลงมาเร็วไป เหนือเมฆก็กล่าวไว้บ่อยด้วยว่า อากาศมันฟ้องนะว่า อ่อนแอ... สุดท้าย ลงจริง

ดูตามเกม...

จริงๆ แล้ว เห็นการเล่นในวัน จากวันวานนั้น ไม่ว่าจะจากช่วงเช้า หรือบ่าย จะเห็นอาการที่น่าสนใจอยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่หวือหวานัก แต่ก็พอจะหวังเล่นทางขึ้นได้ต่อเนื่องอีกซักรอบ

- แนวรับ : ... 46.0-44.0 และ ต้องไม่ต่ำกว่า 40.0 อีก
- เป้าหมาย : ... 65.0-70.0 หรือ อาจจะหวังได้ถึง 90.0 ได้

Price Chart...(JTS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น JTS... ภาพนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกราฟที่เป็นขาลงใหญ่ๆ ซึ่งยังไม่ยืนยันได้ว่า จะเป็นการทำจุดต่ำสุดไปแล้ว แต่ถ้าไม่มีฟลิกกลับมาต่ำกว่า 44.0 อีกนั้น เราก็พอจะเห็นได้ว่า พุดติกรรมเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไป นี่ถ้าหากขึ้นมาแล้ว ไม่ยืน 44.0 หรือ ต่ำกว่า 40.0 เราก็จะเดาได้เช่นกันว่า พุดติกรรมยังคงเล่นเป็นขาลงแต่ที่เห็น มีการผ่าน MA. ระยะสั้นมาได้ รูปแบบของโครงสร้างการแกว่งตัวระยะสั้น เริ่มบอกพุดติกรรมว่าจะเปลี่ยนไปจากที่เป็นมา หรือ จากที่เคยลงอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมิลุ้น การเด็งสลับได้ซักรอบ แม้ว่าจะไม่ชัวร์ที่หวังได้ไกลๆ นึก แต่อย่างน้อยๆ ระดับ 65.0-70.0 หรือ อาจจะถึง 90.0 ก็ยังถือว่าคุ้มค่าการเก็งกำไรอยู่

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเห็นที่นำเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน